

# ชุด ทหารช่างบรรเทาสาธารณภัย จก.ปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรมกองทัพไทย กรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ณ ประเทศอิหร่าน

\*\*\*\*\*

เนื่องด้วยประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ได้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นที่เมืองบามในหัวงวันที่ 26 ธันวาคม 2546 ประชาชนได้รับทุกข์ภัยธรรมชาติซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยที่นานาชาติได้จัดส่งกำลังพลไปช่วยเหลือ ฯลฯ นายกรัฐมนตรี จึงได้มีนโยบายให้กองบัญชาการทหารสูงสุดจัดกำลังหน่วยเฉพาะกิจเข้าช่วยเหลือในนามรัฐบาลไทย ซึ่งกรมการทหารช่างได้รับมอบภารกิจจากกองทัพบก ให้ดำเนินการจัดชุดทหารช่างบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวรุนแรง ณ ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในหัวงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2547 รวมระยะเวลาปฏิบัติการ 15 วัน โดยมี **ร.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธุ์** เป็นหัวหน้าชุดทหารช่างบรรเทาสาธารณภัย ฯ

การปฏิบัติการกิจในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้แก่ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บ การก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และที่พักบริเวณค่ายผู้ประสบภัย ร่วมกับ UNHCR รวมทั้งการปฏิบัติงานช่างที่ปวงสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจฯ มีรายละเอียดดังนี้.-

1. ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้ป่วยเจ็บจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จากเมืองบาม เพื่อลำเลียงขึ้นเครื่องบินจากเมืองเคอร์มัน ไปรักษาต่อยังเมืองเตหะราน และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแล้วจากเมืองเตหะรานไปยังเมืองบาม และใกล้เคียงโดยใช้เครื่องบิน ซี-130 ของประเทศซาอุดีอาระเบียโดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยกาชาดของอิหร่าน ในหัวงระยะเวลาตั้งแต่ 1-5 ม.ค.47 ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยเจ็บที่ดำเนินการเคลื่อนย้าย ทั้งสิ้นประมาณ 48 ราย
2. การปฏิบัติงานบริเวณค่ายผู้ประสบภัยที่เมือง บาม ร่วมกับ UNHCR ด้วยการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และเต็นท์ที่พักผู้ประสบภัย อีกทั้งดำเนินการก่อสร้างที่พักให้กับหน่วย จก.ฯ ซึ่งชุด ช. บรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวนทั้งสิ้น 40 ห้อง การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการสร้างห้องน้ำขนาดใหญ่
3. ปฏิบัติงานช่วยเหลือหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม ในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่การเตรียมการกลับประเทศไทย และขนย้ายสิ่งของที่บริจาคจากเครื่องบินเพื่อร่วมกันบริจาค รวมทั้งขนย้ายสัมภาระต่างๆ ของหน่วย จก.ฯ ขึ้นเครื่องบินกองทัพอากาศไทย...

ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่าย สทท.กช.

[www.tahanchang.com](http://www.tahanchang.com)